



ที่ ศธ ๐๔๒๔๕/ว.๗๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕  
อำเภอเมืองราชิวาส จังหวัดราชิวาส ๙๖๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขอบเขตการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด  
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๒. คู่มือและแบบประเมินนักเรียนและสถานศึกษา จำนวน ๒ รายการ  
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพ การศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง ประเด็นการประเมินให้มีความกระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง กำหนดเกณฑ์และรายการประเมินในลักษณะองค์รวม (holistic) เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อลดภาระการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนการตัดสินในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการประเมิน มีความสัมพันธ์และ เกี่ยวข้องกับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนและ สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบ การประเมินดังกล่าว ดังนั้น ในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจะใช้เกณฑ์และแนวทางการประเมินแบบใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และเพื่อให้การดำเนินการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการไป อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ คงสิน)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐๘๘ - ๗๘๘ ๓๘๓๑

โทรสาร ๐๗๓ - ๕๑๑ ๙๘๕

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ศึกษาราชิวาส  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕